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หัวหน าทีมพยัคฆไพร หวงป าตนน้ํา ชี้กลุมนายทุนควรหยุดซื้อพื้นที่ป า เพราะเป็นการทําลายปาอยางไมรูจบ เผย

พื้นที่ป าตนน้ําของแมน้ําปาสักในเขต อ.ดานซาย จ.เลย เคยมีกวา 1ลานไร แต 30 ปีผานมาเหลือไมถึง 2 แสนไร

ยํ้ารัฐบาลมีนโยบายชัดเจนเตรียมเอาผิดกลุมนายทุนรุกป า พรอมฟ้ืนฟูปลูกพะยูง

เมื่อวันที่ 7 สิงหาคม นายชีวะภาพ ชีวะธรรม ผูอํานวยการสวนยุทธการดานป องกันและปราบปราม เป็น ผูอํานวย

การสวนกิจการพิเศษ และในฐานะหัวหน าทีมพยัคฆไพร กรมปาไม เปิดเผยวา ตามยุทธการทวงคืนผืนป าใน

ประเทศซึ่งตัง้เป าหมายตองยึดคืนมาภายในปีน้ีจํานวน400,000 ไร โดยขณะน้ีสามารถยึดคืนไดแลวกวา 70,000 ไร

สิ่งที่ภาครัฐกําลังดําเนินการเป็นการบูรณาการแบบที่ไมเคยมีมากอน ยุทธการดังกลาวมีการวางแผนอยางเป็นระบบ

เก็บขอมูลขอเท็จจริงเพื่อความถูกตอง

นายชีวะภาพ กลาวอีกวา วันน้ีคงตองมองถึงความสัมพันธของระบบนิเวศนป าตนน้ํา และชุมชนเมืองวามีความเกี่ยว

เน่ือง มีองคประกอบมีหน าที่ในระบบสิ่งแวดลอมที่สําคัญตอกัน คนตนน้ํา คนกลางน้ํา คนปลายน้ํา คือความเชื่อม

โยง วันน้ีคนกลางน้ํา คนปลายน้ําไมควรไปยุงเกี่ยว ไปซื้อยึดถือครอบครองที่ดินในเขตตนน้ํา เพราะผิดกฎหมาย ใน

เขตตนน้ําควรเป็นระบบของชุมชนคนตนน้ํา ซึ่งจะมีแนวทางบริหารจัดการอยางไรก็วากันไปตามหลักกฎหมายและ

วิชาการ คานิยมที่คนนอกพื้นที่ตองการมีที่ดินในเขตปาควรหมดไป เพราะเป็นการทําลายปาอยางไมรูจบ กลไกของ

การยึดถือครอบครองปาตนน้ําของกลุมทุน สงผลใหชาวบานขยายตัวเขาไปบุกรุกป าใหม เพราะมีการซื้อขายกันเป็น

ทอดๆ มีการขายตอเปลี่ยนมือกันมาตลอด

“ที่ผานมายังไมเคยมีมาตรการอะไรมาหยุดยัง้ขบวนการน้ี แตขณะน้ีรัฐบาลมีนโยบายที่ชัดเจน มีการบูรณาการรวม

กันทุกภาคสวน ถาเรามีโอกาสแบบน้ีแลวยังหยุดขบวนการทําลายปาตนน้ําในเวลาน้ีไมไดก็คงนับเวลาถอยหลังดู

ความหายนะของปาตนน้ําไดเลย กลุมนายทุนควรถอยออกไปอยูในจุดที่เหมาะสมที่ไมใชป าตนน้ํา จริงๆ แลว

ยางพาราเป็นตนไมที่ชวยดานเศรษฐกิจ รักษาระบบนิเวศนไดเหมือนกัน แตตองปลูกที่ที่เหมาะสมไมใชพื้นที่ที่บุกรุก

อยางผิดกฎหมาย”นายชีวะภาพ กลาว

หัวหน าทีมพยัคฆไพร กลาวตอวา สภาพปัญหาของป าตนน้ําวันน้ีถึงขัน้วิกฤติ เชน ในพื้นที่ป าตนน้ําของแมน้ําปาสัก

ในเขต อ.ดานซาย จ.เลย ประกาศเมื่อปี 2527 มีพื้นที่ประมาณ 1 ลานไร แตผานมา 30 ปี เหลือไมถึง 2 แสนไร ที่

หายไปเกินครึ่งอยูในการครอบครองของกลุมทุน และสวนใหญนํามาปลูกยางพารา ซึ่งขณะน้ีทุกภาคสวนรวมกันเพื่อ
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ดําเนินการบังคับใชกฎหมายตอพื้นที่ที่ปลูกยางพาราโดยผิดกฎหมาย โดยเฉพาะในเขตปาตนน้ําลําธารที่กลุมนายทุน

อยูเบื้องหลัง สวนผูยากไรมีระเบียบขอกฎหมายที่ชัดเจนวาใหผอนปรน ทัง้น้ีหลังการบุกยึดและดําเนินคดีแลว จะมี

การเฝ าระวังหามมีการบุกรุกพื้นที่ใหม พรอมสงเสริมการปลูกไมพะยูง โดยกรมปาไมไดเพาะกลาไมพะยูงไวแลว 12

ลานตน เพื่อนําไปปลูกในพื้นที่ตางๆ ตอไป


